

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๘/๕๗๐๘



๓๐๑ ๒๖.๑๐
๒๔ ก.ย.
๑.๓๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10290
รับที่(อีเมล) -
วัน 27.ก.ย. 2565 เวลา 9.25.26

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

จัดเข้าวาระ... 2.7 ก.ย. 2565 ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการอาคารรักษาพยาบาลศิริราชและสถานีสิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๒๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการอาคารรักษาพยาบาลศิริราชและสถานีสิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการอาคารรักษาพยาบาลศิริราชและสถานีสิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสิริราชและอาคารรักษาพยาบาลระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ให้กับอาคารทั้งที่เป็นสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์และสถานีรถไฟ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้โดยสะดวกมากขึ้น ลดความแออัดของพื้นที่โรงพยาบาลและบริเวณโดยรอบอย่างรักก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละปี พร้อมวงเงินในแต่ละกิจกรรมให้มีความชัดเจนภายใต้แผนการดำเนินการของโครงการ รวมทั้งควรมีแผนความต้องการด้านครุภัณฑ์/เทคโนโลยีทางการแพทย์ และบุคลากรที่สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการของโครงการที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง และการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับที่จะสามารถสะท้อนถึงภาพรวมความพร้อมและกรอบวงเงินรวมของทั้งโครงการ เพื่อให้การวางแผนการบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การเสนอของบประมาณในครั้ง นี้ จะก่อให้เกิดผลผูกพันงบประมาณในระยะยาว โดยขอสนับสนุนเงินงบประมาณกว่าร้อยละ ๗๐ และที่เหลือใช้เงินรายได้จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการจัดตั้งโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชารุณย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐที่ให้บริการเช่นเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างครบวงจร โดยจะนำเงินรายได้

/ เพื่อมาสนับสนุน...

เพื่อมาสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลศิริราชและเพื่อธำรงไว้ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ให้อยู่ในระบบ
ดังนั้น จึงควรพิจารณาให้โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์เข้าร่วมในการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลดังกล่าวด้วย

๓. การจัดทำแผนอัตรากำลัง เห็นควรให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลดำเนินการ
จัดทำแผนอัตรากำลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
โดยให้ความสำคัญกับการประสานงานให้เกิดประโยชน์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบูรณาการ
ด้านการวางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับผลผลิตบุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนให้มีการเชื่อมโยง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ
ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๔. ควรพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากโครงการอาคารรักษาพยาบาล
และสถานีศิริราชมีปัจจัยที่อาจส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น แบบแปลน
โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จึงไม่สามารถเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการในปี ๒๕๖๖ ได้ ความเสี่ยงของโครงการในการสิ้นสุดสัญญาเช่า
จากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนของโครงการในอนาคต เป็นต้น นอกจากนี้ ควรพิจารณา
ให้การออกแบบอาคารสามารถเชื่อมต่อการเดินทางในรูปแบบอื่นด้วย ทั้งระบบขนส่งสาธารณะรอง
(Feeder) และเส้นทางการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non - motorized transport) อาทิ รถโดยสาร
ประจำทาง เรือโดยสาร ทางเท้า ทางจักรยาน เพื่อให้อาคารสามารถรองรับการเดินทางของประชาชน
ทุกกลุ่มได้โดยสะดวก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการมนุษย์และสังคม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๔๓๗, ๓๔๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๒๗

E-mail: Montip@nesdc.go.th